
 

(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 / 2567  
ครั้งที่ 4 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2567 
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเจริญ ผาอินดี ประธานสภา เจริญ ผาอินดี  
2 นายสมัย อุดม ส.อบต. ม.4 นายสมัย อุดม  
3 นางอุบล ทัศมี ส.อบต. ม.16 อุบล ทัศมี  
4 นายดวงเดือน  อัตรสาร ส.อบต. ม.5 ดวงเดือน อัตรสาร  
5 นายมีชัย โยชน์เยื้อน ส.อบต. ม.3 มีชัย โยชน์เยื้อน  
6 นายประวิณ หล้าคำพา ส.อบต. ม.2 ประวิณ หล้าคำพา  
7 นายคาน เคนพุทธา ส.อบต. ม.6 คาน เคนพุทธา  
8 นายถาวร ไต่ตาม ส.อบต. ม.18 ถาวร ไต่ตาม  
9 นายทวี แสนอุบล ส.อบต. ม.10 ทวี แสนอุบล  
10 นายวิจิตร ทาปลัด ส.อบต. ม.1 วิจิตร ทาปลัด  
11 นายโชคชัย  พงษ์ประสาร ส.อบต. ม.12 โชคชัย  พงษ์ประสาร  
12 นายสอ ก่ำสี ส.อบต. ม.22 สอ ก่ำสี  
13 นายทวี หอมสมบัติ ส.อบต. ม.20 ทวี หอมสมบัติ  
14 นายทำนอง ขันธ์โท ส.อบต. ม.7 ทำนอง ขันธ์โท  
15 นายสุทธิ ดาสิน ส.อบต. ม.17 สุทธิ ดาสิน  
16 นางวิลัย เชื้อแก้ว ส.อบต. ม.14 วิลัย เชื้อแก้ว  
17 นางสมพาน สินโพธิ์ ส.อบต. ม. 8 สมพาน สินโพธิ์  
18 นายประดิษฐ์ วงค์อินอยู่ ส.อบต. ม.9 ประดิษฐ์ วงค์อินอยู่  
19 นายบัวคำ แสงเชื่อพ่อ ส.อบต. ม.15 บัวคำ แสงเชื่อพ่อ  
20 นายเดี่ยว จันทะเลือง ส.อบต. ม.21 เดี่ยว จันทะเลือง  

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาววิภาดา ขันธุลา ส.อบต. ม. 13 วิภาดา ขันธุลา ลากิจ 
2 นายสัญญา ชาวทองหลาง ส.อบต. ม. 19 สัญญา ชาวทองหลาง ลากิจ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง นายก อบต.ธาตุ ศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง  
4 นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร ปลัด อบต.ธาตุ เกียรติศักดิ์ ไชยโคตร  
5 นายพิมาร  ผิวบาง เลขานายก พิมาร  ผิวบาง  
6 นางสาวสุมาตรา ใยพันธ์ ผช.จพง.ธุรการ สุมาตรา ใยพันธ์  
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร เลขานุการสภา อบต.ธาตุได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา 
และผู้ที่เก่ียวข้องเข้าประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานจึงกล่าวเปิดประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 วันนี้สมาชิกสภา อบต.ลากิจ จำนวน 2 ท่าน 
        1.นางสาววิภาดา ขันธุลา ส.อบต. ม.13 
        2.นายสัญญา ชาวทองหลาง ส.อบต. ม.19 
   1.2 แจ้งเรียนถามท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ เรื่องถังขยะ บ้านไหนที่รับไปแล้ว ถ้ามัน 

เหลือหรือไม่มีชาวบ้านมารับ ก็ขอให้เอามาส่งคืน อบต. เพื่อที่จะดำเนินการจ่ายใหบ้้าน
ที่ถังขยะ ขาดแคลนแทนครับ เพราะถังขยะไม่ครบต่อบ้านเลขที่ เพราะถังหนึ่งจะทิ้งไม่
ครบ ถังหนึ่งจะทิ้งสองถึงสามหลังคาเรือน 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  

3/2567 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 
ประธานสภา  ขอมติที่ประชุม การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  

3/2567 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม อย่างเป็นเอกฉันท ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภา  มีท่านไหนมีกระทู้ถามไหมครับ ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

      วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภา  ตามท่ีสมาชิกสภา อบต.ได้เสนอชื่อสมาชิก อบต. เป็นคณะกรรมการแปรร่าง 

ข้อบัญญัติ 5 คน ประกอบด้วย 
1. นายทวี  แสนอุบล 
2. นายสุทธิ  ดาสิน 
3. นายทำนอง ขันธ์โท 
4. นายวิจิตร ทาปลัด 
5. นายคาน  เคนพุทธา 

 ประธานและคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ฯ และ
ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรร่างให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาแล้ว
ในการนี้ผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรร่างได้อ่านรายละเอียดการแปรร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568  ให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ 
 

นายทวี แสนอุบล  ประธานกรรมการแปรร่าง 
ตามที ่ผ ู ้บร ิหารองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณานั้น  และที่
ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2568 แล้วนั ้น  ที ่ประชุมคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  ได้ประชุมคณะกรรมการ ฯ     
ในวันที่  17 สิงหาคม  2567 เวลา  09.00  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลธาตุ  ซึ ่งคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568  มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา  ตามท่ีประธานกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568   

ได้ชี้แจงรายละเอียดการแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2568  ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ประสงค์แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2568  เป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่    

มติที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภา  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี 2568 ขั้นแปรญัตต ิ
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 18  เสียง  
   งดออกเสียง 2 เสียง 
 
   วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
ประธานสภา  เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ในขั้นแปรญัตติแล้วนั้น  ในการนี้ผมจึงขอมติที่ประชุมใน
การลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2568 
ด้วยคะแนน  18 เสียง  
งดออกเสียง  2 เสียง  

    

4.2 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 ) ครั้งที่ 1/2567 

นางอัจฉรา  โพธินี  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  
2570 ) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) ไปแล้วนั้น เพื่อนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ ใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาช่วงห้าปี และเป็นเครื่องมือในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
รวมทั้งวางแนวทางเพื ่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุว ัตถุประสงค์ตามโครงการที ่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ได้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566-2570 ครั้งที่ 1/2567  เป็นการแก้ไขงบประมาณที่ดำเนินการ การย้ายปีงบประมาณ และ
พิมพ์ชื่อโครงการผิด โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น การ
แก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะก่อประโยชน์สูงสุดใน 

 การบริการสาธารณะเพื ่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ให้เกิดการสัมฤทธิ์ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อไป   แผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว จะก่อประโยชน์สูงสุดในการบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและ
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ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ให้เกิดการสัมฤทธิ์ผลและบรรลุวัตถุประสงค์
ของนโยบายต่อไป  ซึ่งโครงการที่ทำการแก้ไขให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

1. เดิม  โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 เพื่อให้มี
สถานทีใ่นการตากผลผลิตทางการเกษตร  บริเวณท่ีสาธารณะดอนปู่ตาม จำนวน 1 แห่ง  
ปีงบประมาณ 2567,2568,2569 งบประมาณ 230,000 บาท  

แก้ไขเป็น แก้ไขปีงบประมาณดำเนินการเป็นปี พ.ศ. 2568 จากเดิมเพิ่มขึ้น 
163,000 บาท 

2. เดิม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้าน  
โนนคอม หมู่ที่ 5  เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น  เริ่มจากนานายบุญทัน ปัตภี  ถึงที่ดิน
นายคำ  สิงห์ชัย ระยะทาง 500 เมตร ปีงบประมาณ 2567,2568,2569 งบประมาณ 
152,000 บาท 

แก้ไขเป็น แก้ไขปีงบประมาณดำเนินการเป็นปี พ.ศ. 2568 จากเดิมเพิ่มขึ้น 
113,000 บาท 

3. เดิม  โครงการก่สอร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่า
ศรีไคล หมู่ที่  16 เพ่ือการคมนาคมสะดวกขึ้น  เริ่มจกานานายสุรพล  ทัศมี  ถึงถนนทาง
ไปบ้านวังหว้า  ระยะทาง 500 เมตร  ปีงบประมาณ 2567,2568,2569 งบประมาณ 
 152,000 บาท  

แก้ไขเป็น แก้ไขปีงบประมาณดำเนินการเป็นปี พ.ศ. 2566 งบประมาณ 
162,000 ,2567 งบประมาณ 162,000  ,ปีงบประมาณ 2568 จากเดิมเพ่ิมข้ึน 21,000  

4. เดิม  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 
เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป-มา ภายในหมู่บ้าน  เริ่มจากหน้าบ้านนางกันยา  ไต่ตาม  ถึง
วัดป่าวังน้ำเย็น ระยะทาง 300 เมตร ปีงบประมาณ 2567,2568,2569 งบประมาณ 
 152,000 บาท  

แก้ไขเป็น แก้ไขปีงบประมาณดำเนินการเป็นปี พ.ศ. 2568 จากเดิมเพิ่มขึ้น 
17,000 บาท 

5. เดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน 
หนองนาแซง หมู่ที่ 20 เพ่ือให้ภายในหมู่บ้านมีถนนใช้สัญจรไป - มา  ที่สะดวกข้ึน  จาก
หน้าบ้านนางไพบูรณ์  วรวงค์ ถึงศูนย์เรียนรู้นายบุญยืน  พรมภักดี ระยะทาง 500 เมตร 
ปีงบประมาณในการดำเนินการ 2566,2567 

แก้ไขเป็น แก้ไขปีงบประมาณดำเนินการเพิ่มขึ้นอีก เป็นปี 2568 งบประมาณ 
495,000 บาท  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.3 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566  - 2570 )  
เปลี่ยนแปลงครั้งที่  1 /2567 

นางอัจฉรา  โพธินี  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2666-2570) ไปแล้วนั้น  เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ได้มีการเปลี ่ยนแปลงสาระสำคัญของ
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
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สถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ประโยชน์ในการดำเนินงานของส่วน
ราชการและการพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 ดังนั้น  การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 เป็นแนวทางที่
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ นำไปใช้ปฏิบัติงานในการบริการสาธารณะเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ให้เกิดการสัมฤทธิ์ผลและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อไป ซึ่งโครงการที่จะแก้ไขเพื่อขอความเห็นขอบต่อ
สภา อบต. ให้ความเห็นขอบ มีดังนี้ 

1. เดิม  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  เพื่อให้มีอาคารสถานที่ 
เพียงพอในการทำงาน  จำนวน 1 หลัง กว้าง 12*28 เมตร บริเวณท่ีทำการ อบต.ธาตุ 

เปลี่ยนแปลงเป็น  เป้าหมายโครงการบริเวณที่ทำการ อบต.ธาตุ จากเดิม 1 
หลัง เป็น 3 หลัง 

2. เดิม  โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ตุ  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กรให้ดีขึ้น  กั้นห้องทำงาน ติดวอร์เปเปอร์ ทาสี ฯลฯ  

เปลี่ยนแปลงเป็น  เป้าหมายกั้นห้องทำงาน ติดวอร์เปเปอร์ ทาสี  พร้อมต่อ
เติมอาคารต่าง ฯลฯ  

3. เดิม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรบ้านธาตุ 
หมู่ที่ 1  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา  จากนานานาย
สุนทร นามิ่งขวัญ  ถึงคลองส่งน้ำข้าง รร.ธาตุตาลเดี่ยว  ( ด้านทิศตะวันตก ) ระยะทาง 
120 เมตร 

เปลี่ยนแปลงเป็น  เป้าหมายโครงการจากนานายสุนทร  นามิ่งขวัญ ถึงคลอง
ส่งน้ำข้าง รร.ธาตุตาลเดี่ยว ( ด้านทิศตะวันตก ) ระยะทาง 130 เมตร 

4. เดิม  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้าน
ธาตุ หมู ่ที ่ 1  เพื ่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป - มา จากข้าง           
วัดอุทยานนาเทิง     ถึงนานางหนูชื่น  นันแก้ว ระยะทาง 100 เมตร 

เปลี ่ยนแปลงเป็น  เป้าหมายโครงการจากข้างวัดอุทยานนาเทิง   ถึงนา       
นางหนูชื่น นันแก้ว ระยะทาง 250 เมตร 

5. เดิม  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร  บ้าน
หนองฮางน้อย หมู ่ที ่ 9 เพื ่อการคมนาคมสะดวกขึ ้น  เริ ่มจากนานางประทุมมา          
วงศ์อินอยู่  ถึงวัดสวนโมกข์  ระยะทาง 800 เมตร 

เปลี่ยนแปลงเป็น  เป้าหมายโครงการเริ่มจากนานางประทุมมา  วงศ์อินอยู่  ถึง
วัดสวนโมกข์  ระยะทาง 850 เมตร 

    6. เดิม  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน  
บ้านวังหว้า หมู่ที่ 10  เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน  เริ่มจากบ้านนายบุญมา  
พรมวัง ถึงหน้าบ้านนายโทรี ทองโคตร  ระยะทาง 150 เมตร 

เปลี่ยนแปลงเป็น เป้าหมายโครงการเริ่มจากบ้านนายบุญมา  พรมวัง ถึงหน้า
บ้านนายโทรี ทองโคตร  ระยะทาง 245 เมตร 
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7. เดิม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร  บ้าน
ธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น เริ่มจากนานายจันดี ศณีจุมพล  
ถึงสระน้ำสาธารณะประโยชน์สบเมย ระยะทาง 500 เมตร  

เปลี่ยนแปลงเป็น  เป้าหมายโครงการเริ่มจากนานายจันดี ศณีจุมพล  ถึงสระ
น้ำสาธารณะประโยชน์สบเมย ระยะทาง 850 เมตร 

8. เดิม โครงการก่อสร้าง คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านธาตุ  หมู่ที่ 1 บ้าน
ธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 เพื่อให้การสัญจรสะดวกขึ้น  เริ่มจากป่าช้าบ้านธาตุ  ถึงนาตู้
เลียง ระยะทาง 200 เมตร  

เปลี่ยนแปลงเป็น  เป้าหมายโครงการเริ่มจากป่าช้าบ้านธาตุ  ถึงนาตู้เลียง 
ระยะทาง 450 เมตร  

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงการที่อยู่ใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  1/2567  หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภา หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  ผมขอมติที ่ประชุมในการเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  1/2567   
มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธารสภา  ให้ท่านสมาชิกเสนออ่ืนๆหรือติดตามได้เลยครับ เชิญครับ 
นายก อบต.  ขอขอบคุณประธานและสมาชิกสภาทุกท่านที่เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลธาตุ เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 พอดีกับ
จังหวะรัฐบาลชุดใหม่พอดี งบประมาณก็จะเข้าตามที่เราได้ตั้งไว้ 97 ,287,230 บาท     
คิดว่าปีนี้ในส่วนของงบประมาณ ถ้าเงินงบประมาณเข้าก็จะรีบทำโครงการที่มันยากก่อน 
เมื่องบประมาณมาไม่พร้อมกัน ก็แล้วแต่รัฐบาลจัดสรรให้ถ้าช้า ก็แล้วแต่เวลา ก็สมีบ้าน
ได้น้อยได้มากผมก็ได้เคย เรียนกับทางสภาไปแล้ว ส่วนบ้านไหนได้น้อยก็จะดูเงินสะสม
ให้ นี้คือวิธีการบริหารงบประมาณครับ ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหา ในฐานะผู้บริหารอย่าง
ผมก็มองภาพมองหลายมิติในตำบลธาตุ ก็ถือว่าเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานสร้างถนน ก็คิดว่า 
คสล.ก็เต็ม 100% แล้ว ส่วนหนึ่งก็เหลือถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านพอดีมันเกินอำนาจ ก็
เคยได้พอสมควร  ยุนี้เป็นยุคที่ท่านพอเข้าใจฝ่ายการเมือง ในฐานะอยู่ในสมาคมนายก 
อบต.เรื่องเกี่ยวกับแบ่งงบประมาณ ก็ยังมีเส้นอยู่เรื่องอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่เอาโครงการ
มาลงมาให้ ผมก็ได้เสนอสมาคมแล้ว ในเรื่อง ของการแบ่งงบประมาณ  งบประมาณที่เรา
ตั้งไว้ก็สูงพอสมควร เพราะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเย่อะ เพราะภาระค่าใช้จ่ายพอสมควร เรื่อง
งบประมาณก็มีหลายหมวด งบประมาณของเราก็พอที ่จะบริหารจัดการได้เร ื ่อง
โครงสร้างพื ้นฐานก็ไปดูหลายบ้าน ก็เดือดร้อนชาวบ้านที ่อยู ่ใกล้ ก็ต้องหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ ก็ต้องควบคุมช่างด้วยอีกทอด ช่างอาจจะไม่เก่งก็ตามภูมิประเทศตาม
ข้อเท็จจริง บางที่เราก็แต่งเสริมได้ในส่วนของงบประมาณที่สมาชิกได้เห็นชอบลงมติไป
แล้ว ในการที่จะแก้ไขปัญหาในระยะเวลา 1 ปี พ.ศ. 2568 ก็มีหลายหมู่บ้านที่จำเป็น 
บางหมู ่บ้านก็เร่งด่วน ของหมู่ 7 รางระบายน้ำไม่สุดผมได้ส่งสารไปแล้ว อันไหน
เล็กๆน้อยๆ แก้ไขปัญหาวิธีการได้ ทำให้มันดี ในการบริหาร จัดการ อันไหนที ่พี ่น ้อง
ชาวตำบลธาตุเดือดร้อน ก็รีบแก้ไข ขอขอบคุณทีมงาน เกี่ยวกับงบประมาณ มี 4 – 5 
ข้อใหญ่ ที่เขียนไว้แล้วต้องปฏิบัติขอบคุณทีมงาน มีอะไรก็บอกกัน ถ้าเคยทำแบบไหนก็
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ทำแบบนั้น ในเรื ่องการบริหารจัดการ  บ้านไหนมีปัญหาก็ได้แจ้งมาแล้ว เกี ่ยวกับ
งบประมาณต่างๆ งบประมาณปี 68 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567 ก็เป็นงบประมาณใหม่ก็
สมทบมาถูกรัฐบาลใหม่พอดีมีอะไรก็บอกกัน วันนี้ต้องขอขอบคุณ ท่านประธานและ
ท่านสมาชิกทุกท่าน ก็ไปคุยกันวาระอ่ืนๆ มีท่านไหนอยากเสนออะไรไหมครับ  

ประธานสภา  ครับขอบคุณท่านนายกที่ให้คำชี้แจงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุเรื่อง 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีท่านไหนจะเสนอเพ่ิมเติมไหม 
   มีท่านใดที่จะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
นายสุทธิ  ดาสิน ส.อบต.หมู่ที่ 17   ขอปรึกษาหารือ อยากจะปรับปรุงหน้า อบต.เราช่วงนี้ อบต.ของเราบริเวณ

ด้านหน้าเสาธงฝนตกก็มีแต่หลุมแต่บ่อ อยากจะเสนอหินภูเขามาเทใส่  ถ้าทำได้ก็อยาก
เอาหินมาถมลงครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  ครับขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ที่ 17  ครับ ที่ท่านพูดก็น่าคิดครับ 
นายทวี  แสนอุบล ส.อบต.หมู่ 10   ครับอยากเสนอจัดซื้อขาไมค์โครโฟนในห้องประชุมครับ ขาไมค์โครโฟนตัว 

เดิมค่อนข้างจะสั้น เวลาเปิดไมค์พูดแต่ละครั้งจะได้ก้มน้อมตัวลงพูด จะรู้สึกพูดไมค์ไม่
ถนัดเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ 

นายวิจิตร  ทาปลัด ส.อบต.หมู่ที่ 1   ครับเรื่องเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านละ 20,000 บาท บางบ้านก็ 
จำ 100% บางหมู่บ้านก็ทำ 30% ผมอยากเสนออย่างอ่ืน เอางบตัวนี้มาทำเองดีไหม
ครับ เอามาทำชื่อป้ายซอยของหมู่บ้าน ผมอยากจะเสนอครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  ครับ เรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงตอบคำถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
นายก อบต. ที่จริงใน อบต.ปีนี้ก็ได้ คสล.เส้นหนึ่งที่ผมเสนอไปของหมู่ที่ 2  ที่เหลือก็อยากทำลานที่

จอดรถข้างหน้าผมจะดูจะปรับแผนไว้ จะได้ดำเนินการ เรื่องเอาดินมาลงคิดว่าไม่มี
ปัญหาแล้งนี้ก็จะเอาดินมาลง ที่จริงก็จะทำนานแล้ว ลานข้างหน้าในการทำกิจกรรม
ต่างๆ ในหน้าเสาธง คงจะ ได้เทคอนกรีตต่อไป ทำให้มีทางน้ำไหล 

   เรื่องไมค์โครโฟนสภาที่ขาสั้น ให้ท่านนั่งพูดไมค์ได้เลยครับท่าน เพราะมาตรฐาน 
ไมค์โครโฟนสูงสุดเท่านี้ครับ ฝากท่านประธานให้สมาชิดให้นั่งพูดเลยครับ ในข้อบัญญัติ
เราได้ต ั ้งงบซื ้อเครื ่องเส ียงไว ้เร ื ่องเง ินอุดหนุนคณะกรรมการหมู ่บ ้าน แล้วแต่
คณะกรรมการหมู่บ้านจะไปคุยกันก็เห็นหลายหมู่บ้าน ความคิดของผู้นำของแต่ละ
หมู่บ้านก็อาจไม่ไปในแนวทางเดียวกัน ก็คุยกันได้ครับ เรื่องเกี่ยวกับป้านซอย ก็ถือว่า
เป็นเรื ่องที ่ด ี คนจะได้ร ู ้ เร ื ่องจะบริหารจัดการแบบไหนต้องพูดคุยกับผู ้นำและ
คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน เพราะเป็นเงินที่ให้ไปบริหารจัดการในหมู่บ้าน ทั้ง 22 หมู่ 
ก็ตกปีละ 400,000 บาท ถ้ามาทำโครการก็ได้เยอะ ก็มีหลายท่านที่อยากตัดไป ใช ้ส ่วน
อื่น ก็ให้โอกาสบริหารจัดการ เพราะถือว่าให้ไปแล้วก็ให้ทำเอกสารมารายงานว่าทำ
อะไรบ้าง มีแต่ตำบลเดียวที่มีเงินอุดหนุนหมู่บ้านให้ ตำบลของเราก็ทำแบบสุดๆไม่
ธรรมดา คิดว่าเราอยู่ด้วยกัน ต้องอาศัยซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้าน
ท่าน ก็สรุปได้ก็ไปคุยกันนะครับในหมู่บ้าน ก็เข้าใจ ผู้ใหญ่บ้านนั้นก็มีความรับผิดชอบสูง
เหมือนกัน ก็อยากฝากเสนอทีมงานอันไหนเล็กๆน้อยๆ ให้ท่านมองแต่ละหมู่บ้าน ก็มี
หลายหมู่บ้าน การบริหาร จัดการงบประมาณ ขอให้พวกเรามาคุยกัน เรื่องเสนอใหม่กม็ี 
3 – 4 ท่าน ที่เสนอมาก็จะรับฟังถือว่าไว้ไปเป็นข้อมูล  ในส่วนของอาคารของ อบต.ผมก็
อยากจะขยายอยู่ ตามงบประมาณที่มีอยู่ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภา  ขอบคุณท่านายก ที่ชี้แจงกับทางสมาชิกท่ีเสนอมา มีท่านไหนจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
นายวิจิตร  ทาปลัด ส.อบต.หมู่ 1 ที่ผมได้เสนอเมื่อสักครู่ เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เงิน 400,000 บาท  
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ที่เสนออยากทำป้ายให้ครบทุกหมู่บ้านหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจผม ไม่ใช่ว่าผมต้องการจะ
ตัดงบนะครับ ทำป้านก็ไปลงทุกๆหมู่บ้านเหมือนเดิมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  ขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ที่ 1 ถ้าบ้านไหนอยากทำ ให้คุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านของ 
ท่านเลยครับว่าจะแบ่งเงินเอาไปทำอะไรบ้าง หวังว่าคงจะเข้าใจกันนะครับ ปัญหาของ
แต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกันแต่ความคิดเห็นของท่านถือว่าเป็นเรื ่องที่ดีครับ ขอบคุณ
สำหรับความคิด ดีๆที่ท่านได้เสนอ ก็จะเป็นผลงานของเงินอุดหนุนคณะกรรมการ มี
ท่านไหนจะสอบถามหรือ เสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 

ปลัด อบต.  สำหรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ 
ในการพัฒนาต่างๆในหมู่บ้าน มีงานจิตอาสา งานยาเสพติด งานกีฬา ถ้าบ้านไหนอยาก
ทำอย่างอื่น ถ้าบ้านไหนอยากทำป้าย ก็ให้เปลี่ยนโครงการเข้ามาเรื่องชื่อป้ายบอกซอย 
อยากให้ คุยกันกับคณะกรรมการหมู่บ้านให้เรียบร้อยก่อนครับ ก็สามารถทำได้ ใน
เนื้อหาอ่ืนๆ แบ่งเป็น 3 ส่วน เช่น หมู่ที่ 7 กับหมู่ที่ 16 อยากแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดก็
ทำได้ แล้วแต่มติท่ีประชุมของแต่ละหมู่บ้านครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ปีงบประมาณ 2568 ไม่มีบ้านไหนทำเป็นงบประมาณบุญมหาชาติ ถ้าไม่แจ้งมาตัวเลขก็
คงท่ี ถ้าบ้านไหนมีบุญมหาชาติ จะเพ่ิมให้เป็น 30,000 บาท เพราะปกติจะให้หมู่บ้านละ 
20,000 บาท เอาตามมติสภาครับ ขอบคุณครับเรื่อง ขาตั้งไมค์โครโฟนในห้องประชุม 
ให้ท่านสมาชิกยกมือขึ้นแล้วยืนรายงานตัว แล้วนั่งลง พูดไมค์ได้เลยครับไม่ต้องก้ม ใน
ตอนนั้นให้ยืนรายงานตัวแล้วก็นั ่งพูดได้เลยครับของหมู่ที่ 1 ให้ท่านไปคุยกันกับทาง
คณะกรรมการหมู่บ้านของท่าน มีท่านไหนจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  

นายประวิน หล้าคำภา  ส.อบต.หมู่ 2 ขอขอบคุณท่านนายกทีมผู้บริหารสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมอยากจะ
เสนอขอฝารางระบายน้ำที่ชำรุดที่เราได้ลอกขึ้นมาแล้วชำรุดตามอายุงานกับการเปิดฝา
ราง อยากได้ประมาณ 120 ฝา คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านได้ปิดฝารางแล้วมี
ช่องโหว่ครับผม ผมก็มีเรื่องจะเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ที่ 2 ที่เคยได้ขอรถแบคโฮเล็กไปลอกรางระบายน้ำที่อุด
ตันตอนเปิดฝาแล้วมันแตกชำรุด งานทุกอย่างก็มีซ่อมได้ติดตามได้ครับ 

นายสุทธิ  ดาสิน ส.อบต.หมู่ 17 มีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับสนามกีฬา อยากจะจอรถตัดหญ้าไปตัดสนามกีฬากลัว
ต้นไม้และหญ้าใหญ่ข้ึนครับ ขอบคุณครับ 

นายโชคชัย  พงษ์ประสาร ส.อบต.หมู่ที่ 12 มีเรื่องนำเรียนปรึกษาหารือ สืบเนื่องจากบ้านโคกกลาง คณะกรรมการ
การสถานศึกษาและคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้งสองหมู่ก็มีความเห็นที่ได้ประชุมกัน 
สืบเนื่องจากทางเข้าโรงเรียนเป็นหลุมเป็นบ่อ ก็เลยได้จัดทำผ้าป่าขึ้นนะครับ ในวันที่ 31 
ธันวาคม 2567 และจะทอดถวายวันที่ 1 มกราคม 2568 ซึ่งคณะครูได้หาสายผ้าป่าได้ 
10 กว่าสายอยากให้ อบต.หาเพิ่ม อยากจะปรึกษาท่านายก อยากเรียนเชิญท่านให้เป็น
ประธานสายของ อบต.ธาตุ อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านร่วมทำผ้าป่าด้วยกัน ได้มากได้
น้อยก็ไม่เป็นไร ขออนุญาตนำชื่อท่านเป็นประธานสายด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายทำนอง  ขันโท ส.อบต.หมู่ที่ 7   ขอขอบคุณท่านายกที่ได้อนุเคราะห์เรื่องรางระบายน้ำที่ไม่สุดก็ขอบคุณมาก

ครับ ติดตามเรื่องถนนเพื่อการเกษตร ท่าศรีไคลหมู่ที่ 7 ถ้ามรเงินเหลือจ่ายก็มีสายสุด
ท้านที่ถนนเกษตรเส้นนี้ ตอนนี้ทางเละไปไม่ได้เดินทางไม่สะดวก อยากติดตามครับ เรื่อง
ซ่อมแซม ตอนนี้ก็เดือนสิงหาคม ตุลาก็เกี่ยวข้าว ของบซ่อมแซมถนนเส้นท่าศรีไคลไป
บ้านสามแยกขันอาสา เส้นนี้ก็ชำรุดครับ ขอขอบคุณครับ 
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นายคาน  เคนพุทธา ส.อบต.หมู่ที่ 6  ขอท่อเสริม 2 ท่อน 40x 1 เมตร เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ไป
เสริมที่มันสั้น น้ำมันเซาะก็จะเริ่มขาดทางน้ำผ่าน ตรงนานางขวัญพร แก้วลอดหล้า 2 
ท่อนเพราะว่าน้ำเซาะออกมากแล้ว ขอขอบคุณครับ 

นายบัวคำ  แสงเชื้อพ่อ ส.อบต.หมู่ 15  ขอไฟส่องทาง 3 จุด  1.หน้าบ้านนางอ่อนศรี  มัสทิต  2.หน้าวัดกลางศรี
สะอาด  3. หน้าบ้านนายแสนพัน  อุทยา  ถ้ามีรางเก่าก็ได้ครับจะใช้ไฟส่วนตัวครับ  

 ถนนไปประปาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเราซ่อมแซมได้ไหมครับขอหินไปเทใส่ได้ไหมครับ 
ขอบคุณครับ 

นายมีชัย  โยชน์เยื้อน ส.อบต.หมู่ 3  เรื่องการลอกคลองน้อย อยากให้ อบต.ลอก เพราะว่าส่งเรื่องไปทางอำเภอนั้น
จะช้า ถ้าทาง อบต.น่าจะไวกว่า ก็จเอาไปเสริมทางเชื่อมกับบ้านท่าเยี่ยม เพราว่าเสริม
ให้สูงให้มาตรฐานแล้วก็จะเสนอขอทาง คสล. เพราะตอนนี้ยังไม่เสนอตือทางยังต่ำทำไป
ก็ยังไม่ดีครับถ้าได้ลอกคลองน้อยเอาดินมาเสริมให้ได้มาตรฐานแล้ว ก็จะทะ คสล.เสริม
ให้ดูดี ช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับทางฌรงเรียนถ้ามีน้ำท่วมขัง ก็จะขอรถแบคโฮไปรองทำ
รางระบายน้ำตอนฝนตกแรงๆ ก็จะขอความอนุเคราะห์กับทางอบต.ธาตุเช่นเคย
เหมือนเดิมครับ เรื่องเงินอุดหนุน สมควรใช้เหมือนเดิม ถ้าจะใช้ให้ อบต.ไปตรวจสอบ
คงจะไม่ได้ครับเพราะจะมีปัญหากัน เวลาอบรมอยากให้ท่านแทรกเรื่องนี้กับชาวบ้านให้
เข้าใจครับ 

นายทวี  แสนอุบล ส.อบต.หมู่ 10  ผมขอเสนอถนนคอนกรีตที ่ได้ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะทำให้การสัญจร
ลำบาก อยากของบประมาณมาซ่อมแซม เพราะเป็นเส้นหลักที่พระบิณฑบาต เส้นวัดป่า
มหาวันเป็นหลุมเป็นบ่อ ผมเลยอยากเสนอต่อสภาครับ 

ประธานสภา ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เสนอเข้ามา ขอให้นายกได้ตอบคำถามชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  
เชิญครับ 

นายก อบต. เรื่องฝารางหมู่ที่ 2 มีฝาใหญ่กับเล็ก อยากเอาฝาใหญ่มาปิดครับ ที่เหลือค่อยว่ากันอีกที 
แล้วให้แจ้งจำนวนฝาที่เหลือเข้ามา ให้ปิดก่อนให้วัดความยาวของรางมา ฝาตัวยู ใช้ไม่ได้
เพราะมันบาง อยากให้วัดระยะที่เหลือเข้ามา  

  หมู่ที่ 17 เรื่องตัดหญ้าสนามกีฬา ครับผมรับเรื่องไว้แล้วครับ 
  หมู่ที ่ 12 ที่ท่านเสนอขอชื่อผมเป็นประธานสายผ้าป่าสายทีมอบต.ธาตุไม่มี

ปัญหาครับหมู่ที่ 7 ถนนใหม่ เส้น ท่าศรีไคลถึงบ้านสามแยกขันอาษา เรื่องซ่อมแซมท่าน
เตรียมการไว้เลยช่วงเดือน ตุลาคม ท่านเตรียมเรื่องไว้เลยครับ 

  หมู่ 6 ท่อใส่ทางใต้บล็อกคอนเวิด ฝั่งห้วย ครับรับเรื่องแล้วครับ 
  หมู่ 15 ขอไฟส่องทางเกษตร กับขอซ่อมแซมทาง ไปประปาหมู่บ้าน รับเรื่องไว้

แล้วครับ 
  หมู่ที่ 3 ที่ขอเอาหินลงถนนถนนเชื่อม รับเรื่องแล้วครับ 
  หมู่ 1 เรื ่องอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ท่านไปคุยกับคณะกรรมการ

หมู่บ้านของท่านเองนะครับว่าจะเสนอทำอะไรเพิ่มให้ไปคุยกันก่อนน่าจะเข้าใจกัน 
 เรื่องถนนคอนกรีตชำรุดดูงบประมาณ มีอีกท่ี ทางเข้าบ้านท่าศรีไคล ให้ทำเรื่องเข้ามานะ

ครับ เรื่องซ่อมถนนหนทาง ก็มีหลายบ้านเรื่องซ่อมถนน ครับขอบคุณครับ 
ประธานสภา ครับก็ขอขอบคุฯท่านายกที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามกับท่านสมาชิสภาในเรื่องที่เสนอเข้า

มาครับ ครับขอเรียนเชิญท่านปลัดได้ให้คำชี ้แจงเพิ ่มเติมกับทางท่านสมาชกครับ       
เชิญครับ 

ปลัด อบต. 1. เร ื ่องเง ินอุดหนุนคณะกรรมการคหมู ่บ ้าน ตามระเบียบของ อบต.ต ้องเป็น
คณะกรรมการหมู ่บ ้านโดยตำแหน่งคร ับ ผมจะทำเร ื ่องสำรวจ เร ื ่องแต ่งตั้ ง 
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คณะกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่ง สมาชิก อบต.ของแต่ละหมู่บ้านต้องเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการหมู่บ้านครับ 

 2. เรื่องสนามกีฬา รถตัดหญ้านั้นพร้อมครับ อยากให้โอนเป็นชื่อ อบต.ให้เรียบร้อยครับ 
เราะในอนาคตถ้า อบตได้เอาสิ่งปลูกสร้างไปลงกลัวจะมีปัญหาถ้ายังไม่โอนเป็นชื่อของ 
อบต.ครับ 

 3. เรื่องฝารางระบายน้ำ มีท่อขายอยู่ครับ เดียวผมจะวัสดุก่อสร้างไปนะครับ  
 4. เรื่องซ่อมแซมก็ส่งมาได้เลยครับ พอจะมีเงินอยู่ครับ ส่งเรื่องเข้ามาได้เลย อยากให้ส่ง

เข้ามาเป็นลอต ๆ ครับ ส่งมาลอตละ 5 หมู่บ้าน ให้นัดกันส่งเข้ามา เดี๋ยวผมจะทำตัวเลข
เป็นโซนไว้ให้นะครับที่จะซ่อมแซมต่างๆ ให้ทำเข้ามาได้เลย ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา ครับ ขอบคุณปลัดที่ได้ให้คำตอบชี้แจงเพิ่มเติมในวาระนี้ มีท่านไหนจะเสนอเพิ่มเติมอีก
ไหมครับ เชิญครับ 

นายโชคชัย  พงษ์ประสาร ส.อบต.หมู่ 12 ขอเรียนถามปลัด ท่อที่ลงลำห้วยปากกว้าง ที่เป็นท่าอเทลงมาเทลงท่อ
ด้วย 2 ฝั่ง เอาลูกรังลงไปไม่ได้ จะให้เขียนขอซ่อมแซมหรือว่าให้พอเจียดออก ยังก่ำกึ่ง
กันอยู่ครับ เลยอยากเรียนถามท่านประธานครับ อยากจะดินประมาณ 10 รถครับ 
ขอบคุณครับ 

นายทำนอง ขันโท ส.อบต.หมู่ 7 ขอความอนุเคราะห์ อยากได้รถดับเพลิงมายิงน้ำใส่โคลนในรางระบายน้ำออก 
เนื่องจากโคลนและดินเหนียวได้อุดตันในท่อรางระบายน้ำ จึงอยากได้รถดับเพลิงยิงราง
ระบายน้ำให้โคลนออกให้สะอาดครับ 

นายวิจิตร  ทาปลัด ส.อบต.หมู่ 1 ผมคิดแล้วคิดอีก เรื่องซ่อมบำรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการใช้เงินสะสม ทาง
คณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ประชุมเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการ
ได้ติงมาว่า จัดซื้อจัดจ้างแล้วจึงมาขอมติที่ประชุม คราวหน้าอยากให้ทำตามขั้นตอน ใช่
ว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้ว มาขอมติทีหลัง คณะกรรมการบางท่านก็ไม่เห็นด้วย คราว
หน้าอยากให้ทำถูกตามข้ันตอนและวิธีการด้วยครับ ขอบคุณครับ 

        2. ขอความเห็นให้ อำนาจประธานสภาเป็นผู้ตัดสินใจ เรื่องเงินค่าปรับการเข้าร่วม
กิจกรรมของสมาชิกสภาทุกท่านซึ่งมีอยู่ 8,000 บาท ซึ่งมีสมาชิกบางท่าน อยากจะขอกู้ 
แต่ส่วนตัวผมคิดว่ายอดเงินยังน้อยอยู่ ให้ประธานช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  มีท่านไหนจะติดตามหรือสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ จะให้ผู้บริหารได้ตอบคำถามชี้แจง
เพิ ่มเติมครับ ถ้าไม่มีอะไรผมจะตอบคำถาม ท่าน ส.อบต.หมู ่ที ่ 1 ที ่จริงเราก็มี
คณะกรรมการ 3 ท่าน ให้ไปบริหารดูแลสภาเราให้เป็นระเบียบ ถ้าใครไม่ถือระเบียบ
หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้เสียเงินค่าปรับ ครั้งละ 300 บาท ถ้าท่านใดไม่ร ่วม
กิจกรรมกับการลามากเกินไปในการประชุมสภากับการลาที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผล ก็ถือว่า
ไม่ให้เกียรติกัน กลัวสมาชิกท้วงติงในเรื่องที่ลา การลาเกี่ยวข้าวดำนา ผมไม่อยากให้ลา 
เราเข้ามาเพ่ือที่จะดูแลงบประมาณ  

 เรื ่องเงิน 8,000 บาท หรือจำเป็นที่สุดให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะให้สมาชิกยืม
หรือไม่ ขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้ความอนุเคราะห์ที่เสียเวลามารับผิดชอบในส่วน
นี้ เรียนเชิญท่านายกได้ชี้แจงตอบคำถามเพ่ิมเติมครับ  

นายก อบต. ที่จริงแล้วเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผมได้สั่งงการ ต้องคณะกรรมการมาคับปรึกษาหารือ
กันก่อน ได้ยินข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 14  ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์  เงิน
จำนวนนั้นต้องเอามาจัดการบริหารศูนย์ ผมได้บอกไปแล้ว ให้คณะกรรมการทุกคนคุย
กัน เดียวผมจะไปสอบถามอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงที่จริงก็ได้สั่งไปนานแล้ว เดี๋ยวผมจะ
ไปตรวจสอบอีก เรื่องซ่อมศูนย์ เรื่องฝายท่อตัวที่ทำให้ การถมดินไม่เท่าผนังท่อ ซึ่งผนัง
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ท่อยังโผล่อขึ้นมา ผนังที่ยังโผล่ มี 2 ที่ ของบ้านโคกกลาง กับบ้านวังหว้า ครับผมจะ
ดำเนินการแก้ไขให้ทีหลังครับสำหรับวาระอื่นๆ หน้านี้เป็นหน้าฝน ถนนหนทางที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้ำสืบเนื่องจากฝนตก เกี่ยวกับฝาย ถนน ถนนคอนกรีตที่จะไปซ่อมให้ ก็
มีหลายหมู่บ้าน จะไปแก้ไขปัญหาให้ครับ ส่วนมากเป็นอำนาจของผู้บริหาร หน้าฝนก็จะ
แก้ไขปัญหายาก ต้องใช้เวลามีบางส่วนงบประมาณกำลังดำเนินการ อยากให้ท่านช่วยดู
หรือตำหนิมา ปีหน้าจะเอารางระบายน้ำลงก่อน ถนนเกษตร ขุดลอกเอาไว้ในเงินสะสม
ที่ไม่อยู่ในแผน งบประมาณที่ลงไปให้ทีมงานได้ได้ตำหนิ กลัวมีปัญหาหน้างานมีอะไรก็
บอกกัน ในส่วนที่จะเสนอแก้ปัญหาอยากได้เอกสารที่เป็นหนังสือเข้ามา เพราะถือว่าพ่ี
น้องชาวบ้านต้องการ เพราะพี่น้องลูกบ้านได้รับความเดือดร้อน ปัญหาในหมู่บ้านต้อง
คับกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพราะเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วเรื่องชุดวอร์มที่จะซื้อ
ให้กับทางสมาชิกสภาทุกท่าน ทุกคนได้แจ้งไซด์เรียบร้อยแล้วได้สั่งแล้ว เ ร ื ่ อ ง บ ร ิ ห า ร
จัดการทั้งหมด ใครมีอะไรก็บอกส่งข่าวแจ้งกันแก้ไขปัญหาเรื่องด่วนรีบแก้ไขพัฒนา เรื่อง
ความปลอดภัย ยาเสพติด แต่ละบ้านก็มีกองทุนแม่ ในขณะนี้ทุกหมู่บ้านกำลังทำเรื่องนี้ 
เรามีสิทธิ์ที่จะไปดูให้ความคิดเห็นได้ซึ่งเราทำตามนโยบาย ต้องได้ทำตาม ก็หลายๆเรื่อง 
ทั้งเรื่องจิตเวช เรื่องการแจ้งเหตุและเรื่องต่างๆ ส่วนอันไหนที่ซ่อมแซม อันไหนที่เร่งด่วน
ก็จะรับทำให้ครับ ขอขอบคุณทีมงานที่ให้ความร่วมมือเสมอมา ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอขอบคุณท่านนายกที ่ได้ชี ้แจงตอบคำถามเพิ ่มเติม สภามีท่านไหนจะเสนอหรือ
สอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วน ก็จะเปิดสมัยวิสามัญครับ ถ้าไม่มี
ท่านไหน เรียนเชิญท่านปลัด อบต.ได้เพ่ิมเติมครับ 

ปลัด อบต. ในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวานในช่วงประมาณ 18.00 น. – 19.00 น. มีการ
ขโมยสายไฟฟ้าบ้านโนนแต้ กับอีกประมาณ 2 – 3 ทุ่ม มีการยิงปืนภายในหมู่บ้าน อยาก
ให้ท่านสอดส่องดูแลลูกบ้านของท่านด้วยนะครับ 

 เรื่องการแจ้งความ อยากให้ท่านโทรไป 191 เลยครับ การแจ้งเหตุ เขาจะมีระยะเลาใน
การออกมาถึงสถานที่เกิดเหตุในการปฏิบัติการของทางตำรวจครับ ให้โทรไป 191 แล้ว
แจ้งพิกัดสถานที่เกิดเหตุให้ถูกต้องครับ เพ่ือความรวดเร็วครับ 

ประธานสภา ขอขอบคุณท่านปลัดที ่แจ้งเพิ ่มเติมการโทรแจ้งเหตุด่วน ถ้าเราโทรไป 191 ไม่เสีย
ค่าบริการในการโทรครับ แต่เราต้องแจ้งพิกัดจุดเกิดเหตุให้ถูกต้อง จะสะดวกต่อ
เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการ มีท่านไหนจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เมื่อไม่มีท่านไหน
จะเสนอชี ้แจงเพิ ่มเติมครับก็ขอขอบคุณ ทุกท่านที ่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา 
ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆสภาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับสภาทรงเกียรติของเราทุกคน และ
ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดครบวาระ 4 ปี ขอให้เราสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรื่องเงิน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ่าน ฝากท่านสมาชิกทุกท่านคุยตัวต่อตัวกับทางผู้ใหญ่บ้าน
ก่อนครับว่าจะเอาเงินส่วนนี้มาบริหารจัดการส่วนไหนอย่างไร   เจอกันใหม่ในการนัด 
ประชุมครั้งหน้า เดือน ธันวาคม 2567 เว้นแต่วาระเร่งด่วน จะเปิดประชุมสมันวิสามัญ
ครับ ขอขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา  15.40 น.  
 

 (ลงชื่อ)     เกียรติศักดิ์  ไชยโคตร ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นายเกียรติศักดิ์  ไชยโคตร) 
                                                       เลขานุการสภา ฯ 
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(ลงชื่อ)      วิภาดา ขันธุลา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                            (นางสาววิภาดา ขันธลุา) 
                                                   สมาชิก อบต. ม. 13 
 
                                (ลงชื่อ)         วลิัย เชื้อแก้ว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นางวิลัย เชือ้แก้ว) 
                                                    สมาชิก อบต. ม. 14 
 
                                  (ลงชื่อ)    ประวิน หล้าคำพา     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นายประวิน หลา้คำพา)  
                                                      สมาชิก อบต. ม. 2 
 
                                   (ลงชื่อ)     เจริญ ผาอินดี   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                   (นายเจริญ ผาอินดี) 
                                                ประธานสภา อบต. ธาต ุ

 


